

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

86

โรงเรียนบ้านบือม้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1.	ภัยบุคคล - ครู กับ นักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบือม้ง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันเรื่องการลงโทษนักเรียน และให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการอบรมเลี้ยงดู การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง โดยควรคำนึงถึงวัยของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษ จัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	- ครู กับ บุคคลภายนอก	<ol style="list-style-type: none"> โรงเรียนจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบ เมื่อมีการลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดกฎระเบียบ โดยระบุเหตุและการลงโทษ การกระทำผิดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
	- ครู กับ ครู	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านบือม้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ จัดให้มีการประชุมของข้าราชการครูและบุคลากร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหารือข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรประพฤตินิโคติระเบียบ จัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
2.	อุบัติเหตุ	1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที
3.	สาธารณภัย	1.จัดให้มีการสำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 4.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน